



COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: Ngày 20 Tháng Ba, 2023

Liên Lạc: HCA Thông Tin
HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

Đạo Luật Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Kế Hoạch Ba Năm Có Sẵn để Nhận Ý Kiến Đại Chúng

(Santa Ana, CA) – Sở Dịch Vụ Phục Hồi và Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần (MHRS) trực thuộc Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) đã công bố Đạo Luật Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Chương Trình Ba Năm và Kế Hoạch Chi Phí. Kế Hoạch được đăng tải và sẵn sàng cho công chúng xem xét [tại đây](#). Và sẽ tiếp tục đăng tải cho đến ngày 18 Tháng Tư, 2023.

Kế Hoạch Ba Năm của MHSA cho Tài Khóa 2023-24 cho đến hết 2025-26 (Kế Hoạch Ba Năm) là bản trình bày những chương trình hiện thời và trong tương lai và việc phân phối ngân khoản. Các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cung ứng cho Quận Cam dưới sự quản trị của MHSA phù hợp với những kế hoạch địa phương quận-được chấp thuận đã khai triển xuyên qua việc kết hợp rộng rãi từ cộng đồng, bao gồm những đóng góp từ cả những người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và những thành viên trong gia đình họ.

Được phát động từ năm 2004, với việc thông qua Dự Luật 63, ngân khoản của MHSA được cung cấp từ 1% thuế lợi tức cá nhân của những người có lợi tức hơn \$1 triệu Mỹ Kim. MHSA tạo một cơ hội cho Tiểu Bang California cung cấp ngân khoản gia tăng để hỗ trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của quận đặc biệt quảng bá sự phục hồi, gìn giữ sức khỏe, khả năng phục hồi cho những cư dân với những thách đố về tình trạng tâm thần trầm trọng và gia đình của họ.

Bác Sĩ Veronica Kelley, người đứng đầu MHRS phát biểu: “Tầm nhìn của MHRS là cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đầy phẩm chất cho cộng đồng chúng ta. Kế Hoạch Ba Năm này

của MHSA tiêu biểu cho tầm nhìn nói trên và phản ảnh con đường tổng hợp đưa đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có phẩm chất tại Quận Cam.”

Nhóm Dịch Vụ Phục Hồi và Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần của HCA sử dụng một phương thức liên kết toàn diện mọi thành phần để phát triển những chương trình MHSA địa phương. Trọng tâm của việc khai triển và thi hành tất cả các chương trình là tập trung vào sự hợp tác cộng đồng, năng lực văn hóa, và những dịch vụ định hướng cho người thụ hưởng và gia đình. Ưu tiên phục vụ là chú trọng vào thành phần chưa được và thành phần bị thiếu sót trong việc phục vụ, thêm vào đó là sự giữ gìn sức khỏe, phục hồi và khả năng phục hồi.

Để xem xét Bản Thảo MHSA Cập Nhật Thường Niên và Kế Hoạch Chi Phí Ba Năm, xin vào:

<https://ohealthinfo.com/mhsa>

Thời Hạn 30 ngày Đăng Tải để Lấy Ý Kiến Công Chúng sẽ chấm dứt vào ngày **18 Tháng Tư, 2023**.

Sau 30 ngày đăng tải, Hội Đồng Tư Vấn Sức Khỏe Tâm Thần OC sẽ tổ chức một cuộc Điều Trần Đại Chúng vào **ngày 26 Tháng Tư, 2023**. Buổi Điều Trần sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Delhi Center: **505 E. Central Ave, Santa Ana, Ca 92707 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa**.

###